



บันทึกข้อความ

กค.ร.	
เลขที่.....	1167
วันที่.....	๒7 พ.ค. 60
เวลา.....	13.50
น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๖๕๐๙

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บค.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.คสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังษิรุจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ปัญหาราคายางพาราดกต่ำ</p> <p>การทำงานของรัฐบาลและ คสช. มุ่งเน้นที่การวางรากฐานการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ให้แก้ไขได้อย่างยั่งยืน เช่น ปัญหาราคายางพาราดกต่ำ ซึ่งสาเหตุของราคายางพาราดกต่ำมาจากประเด็น ดังนี้</p> <p>๑. ราคายางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ที่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีราคาแพงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์สูงขึ้น เช่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงมีการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราในประเทศ เพื่อเป็นการลดการนำเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ แต่เมื่อราคาน้ำมันลด ราคายางสังเคราะห์ก็ลดลงตาม ขณะเดียวกันปริมาณการผลิตยางธรรมชาติยังคงมีมากและเกินความต้องการของตลาดเนื่องจากหันไปใช้ยางสังเคราะห์จึงทำให้ราคายางพาราดกต่ำ</p> <p>๒. ปริมาณการผลิตยางพารา ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ที่ทิศทางของโลก ลดการผลิตลงแต่ประเทศไทยยังคงผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราในอดีต อาจจะทำให้ผลผลิตในช่วงปัจจุบันนั้นมีจำนวนมากพอสมควร ทำให้เกิดความไม่สมดุลกัน ที่สำคัญเกษตรกรสวนยางไทยส่วนใหญ่ปลูกยางเป็น “พืชเชิงเดี่ยว” จำนวนมาก เมื่อราคายางผันผวนก็เกิดผลกระทบต่อยาไรได้ของครัวเรือนอย่างรุนแรง อย่างเช่นในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่</p> <p>๓. การใช้ยางพาราในประเทศน้อยลง เมื่อเทียบกับผลผลิต ประเทศไทยผลิตยางพารา ๔.๔๗ ล้านตัน แต่มีการใช้ยางพาราในประเทศเพียง ๐.๖๐ ล้านตัน ที่เหลือส่งออก ทำให้ราคายางพาราต้องขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก ซึ่งแปรผันตามปริมาณความต้องการที่ผูกโยงกับราคาน้ำมันด้วย เป็นการเพิ่มความซับซ้อนจนไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>๔. ความไม่เหมาะสมของพื้นที่ปลูกยางพารา ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีพื้นที่กรีดยางราว ๒๐ ล้านไร่ โดยเฉลี่ยอัตราผลผลิต ประมาณ ๒๒๕ ถึง ๒๔๕ กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่พื้นที่กรีดยาง ภาคเหนือให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ำสุด คือ ๑๔๓ กิโลกรัมต่อไร่ ภาคอีสาน</p>	สน.ปท.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ให้ผลผลิตเพียง ๑๘๕ กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากอากาศ ปริมาณน้ำ และสภาพดินไม่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา ที่ต้องการอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุกเหมือนภาคใต้ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งปัญหาค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ยางไปสู่ตลาดกลาง</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าของยางพาราของรัฐบาลในระยะยาว เพื่อความยั่งยืน คือ</p> <ol style="list-style-type: none">ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางมีการประกอบอาชีพเสริม เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การปลูกพืชแซม เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ที่เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่นของตนเอง การทำปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก ควบคู่ไปกับการทำสวนยาง เพื่อให้มีรายได้ที่หลากหลายเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพารายได้จากการทำสวนยางแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย สำหรับประกอบอาชีพเสริมสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ รัฐบาลลดดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยาง ทั้งที่เป็นเงินทุนหมุนเวียน การปรับปรุงอาคาร การจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์สมัยใหม่ เพื่อจะพัฒนาศักยภาพในการส่งออกและแปรรูปยางในอนาคตส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ให้มากขึ้น รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น เช่น การสร้างถนน ลานกีฬา ภูเขาเทียมควบคุมและลดพื้นที่การปลูกยางพาราให้เหมาะสม โดยลดพื้นที่ปลูกยางลงให้ได้ โดยมีเป้าหมายปีละ ๔ แสนไร่จัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยยุบรวม ๓ หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และองค์การสวนยาง เข้าด้วยกัน มีภารกิจในการจัดทำยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการยางของประเทศแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ผ่านสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ มีมาตรการควบคุมอุปทานยางให้อินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตยางพาราของแต่ละประเทศในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ถ้าหากสถานการณ์ยางพาราตกต่ำมาก ก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศสมาชิก	
๒	<p>นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ ๒๕</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ ๒๕ ที่นครดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ได้พบปะหารือกับผู้นำจาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจรอบ ๆ มหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกัน นายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ไทยแลนด์ บวกหนึ่ง ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ทั้งด้านการเกษตร การสนับสนุนการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พร้อมน้อมนำ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ EEC เพื่อสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและให้ความสำคัญกับเรื่องการอำนวยความสะดวกของการประกอบการธุรกิจ การสนับสนุน SMEs และการเตรียมพร้อมในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “ห่วงโซ่อุปทาน” ของภูมิภาคและของโลก ที่ประชุมได้ย้ำเตือนเจตนารมณ์ร่วมของ APEC ในการบรรลุเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) ซึ่งตั้งเป้าให้มีการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคให้ได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สำหรับสมาชิกที่พัฒนาแล้ว และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เหลือเวลาอีกเพียง ๓ ปี ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในทุกมิติสำหรับสมาชิกกำลังพัฒนาที่เหลือ และได้ผลักดันบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในประเทศหลักของ ASEAN รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำทางความคิดมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศให้เติบโตไปกับภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งจากข้างใน หรือ “ระเบิดจากข้างใน”</p> <p>หลังการประชุม APEC นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมประชุมสุดยอด ASEAN ครั้งที่ ๓๑ ประเด็นสำคัญที่ผู้นำได้หารือกันคือ การมองอนาคตของประชาคมอาเซียน มองไปข้างหน้า ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อย่างมีเสถียรภาพ โดยยึดหลักนิติธรรม มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้มีการหารือในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่าง “๓ เสาหลัก” ของอาเซียน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ โครงการและแผนงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อการส่งเสริมและขยายความเชื่อมโยงภายในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในฐานะเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้วย นายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าประเทศไทยยังคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปให้ได้ในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า ถึงแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ประเทศไทยก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการรองรับมาตรการ รองรับความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ซึ่งเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทุก ๆ เรื่อง</p> <p>การเดินทางไปประชุมต่างประเทศในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาคมโลก</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ได้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทย ที่ใช้วิธีการการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งทุกประเทศได้เห็นชอบ และพยายามทำแบบนี้เช่นเดียวกัน แต่ประเทศไทยเรียกว่า “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นความพยายามของภาครัฐ ที่ต้องทำให้มากขึ้น ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนและภาคประชาชน</p> <p>ตัวอย่างของการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยการใช้ประโยชน์จากพัฒนาการทางเทคโนโลยีในการสร้างโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยและภูมิภาค ก้าวเข้าสู่ “สังคมดิจิทัล” และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ เช่น</p> <p>๑. ความร่วมมือของภาครัฐระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์ ในการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการชำระเงินที่ทันสมัยของ ๒ ประเทศ คือ ระบบพร้อมเพย์ ของประเทศไทยและระบบที่คล้ายกันของสิงคโปร์ ที่มีชื่อว่า Paynow ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การโอนเงินระหว่างประชาชนใน ๒ ประเทศ สามารถทำผ่านเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกและปลอดภัย</p> <p>๒. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐของประเทศไทยกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของจีน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทเป็น “ศูนย์กลางกระจายสินค้า” ไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงการขนส่งและเชื่อมโยง “ห่วงโซ่การผลิต” เข้าด้วยกัน ผ่าน “ดิจิทัล อีโคซิสเต็ม” ครบวงจร ทั้ง อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) อีโลจิสติกส์ (e-Logistic) อีไฟแนนซ์ (e-Finance) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้มีความพร้อมในการยกระดับ “การค้าออนไลน์” ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าขาย และการเข้าถึงตลาดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งโอกาสด้านการศึกษาหาความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเป็นการ “เปิดประตูโอกาส” ของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศเปิดมุมมอง เปิดปัญญา ไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ช่วยให้สินค้า OTOP GI SME ไมโคร SME และ Startups ของประเทศไทยมีโอกาสในการขยายตลาด สร้างรายได้</p> <p>ความเชื่อมโยงของประเทศไทยกับอาเซียน กับประชาคมโลก โดยเฉพาะ “ชาติมหาอำนาจ” ต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้</p>	
๓	<p>โครงการ “ตลาดประชารัฐ”</p> <p>การเปิดให้ลงทะเบียนตามโครงการ “ตลาดประชารัฐ” ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากมาลงทะเบียนจองพื้นที่ตลาดประชารัฐทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) รวบรวม ๓๐,๐๐๐ ราย โดยเฉพาะ “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” มีมากกว่า ๒,๐๐๐ แห่ง รองรับได้ ๒๐,๐๐๐ ราย จองไปแล้วกว่า ๑๗,๐๐๐ ราย</p>	สน.ปท.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>"ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ" มีมากกว่า ๓,๘๐๐ แห่ง รองรับได้ ๔๐,๐๐๐ ราย จองไปแล้วกว่า ๑๓,๐๐๐ ราย ขณะนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอ ทั่วประเทศ โดยกำหนดเปิดตลาดพร้อมกัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐</p>	
๔	<p>"การบริหารจัดการน้ำ"</p> <p>เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำ" นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเสริมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมมือ ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และยอมรับร่วมกันว่า ปีนี้ปริมาณน้ำมีค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนพายุดีเปรสชัน เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของปรากฏการณ์ ลานินยา และเอลนินโย ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน คาดเดายาก แม้แต่ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีอยู่ กรณีที่มีน้ำปริมาณที่เกินศักยภาพของระบบบริหารจัดการน้ำที่มี เหมือนเช่นปี ๒๕๕๔ และปีนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ รวมถึงประชาชนก็ต้องพยายามปรับตัวให้รองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวรัฐบาลก็ได้มีการวางแผนให้มีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างบูรณาการ เพื่อให้พื้นที่ต่าง ๆ สามารถรองรับภัยพิบัติได้ดีขึ้น และทันท่วงที ซึ่งจะมีการลงทุนวางระบบ ทั้งด้านชลประทาน และระบบขนส่งให้สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกัน สิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังคิดอยู่ คือ การสร้างคลองส่งน้ำหรือทำช่องทางระบายน้ำไปพร้อมๆ กับการสร้างถนน - ทางรถไฟ</p> <p>นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ "ในหลวง รัชกาลที่ ๙" ได้พระราชทาน "ของขวัญ" เป็นเชื่อนภูมิพล - เชื่อนสิริกิติ์ - เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้กับพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน พระราชทานแนวคิดเรื่องแก้มลิง และการผันน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหา และบรรเทาผลกระทบในกรณีที่มีปริมาณน้ำฝน และพายุจำนวนมากได้</p>	สน.บพ.

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง